

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
 ก.ช.ค. ก.พ.น.
 ก.พ.ล. ก.พ.ร.
 ก.พ.อ.
วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๘



ส.ค.จ. ตาก
เลขที่รับ ๗๔๖๘
วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๘
ตล. น.

๑๗๖๘

ที่ ตก ๗๔๖๐๔/๕๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ๖๓๑๗๐

๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศพร้อมเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่สาธารณะบริเวณ หมู่ ๕ บ้านวะเบยทะเล ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน ๑ จุด ราคากลาง ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกรกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อย่างละ ๑ ป้าย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านติดประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา ชาญชาติวีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

ส่วนการคลัง

โทร.๐๕๕๕๗๗๓๒๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E ๓/๒๕๕๙

โครงการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่สาธารณะ

บริเวณหมู่ ๕ บ้ายวะเบยทะ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E ๓/๒๕๕๙ โครงการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่สาธารณะบริเวณ หมู่ ๕ บ้ายวะเบยทะ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราวและป้ายโครงการแบบมาตรฐาน อย่างละ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน และประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกรเชื่อถือ
๖. นิตบุคคล บุคคลธรรมดา ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคารบัญชีเงินฝาก เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๕ บ้านเวเบยพะ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร หากไม่มาดูสถานที่ตามวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว หากมีอุปสรรคหรือปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและจะยกเป็นข้อคัดค้านให้พ้นความผิดและ/หรือขอขยายเวลาในการดำเนินการก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร (ห้องประชุม อบต.โมโกร) และจะแจ้งผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณะชน ภายในวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก www.taklocal.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๕๗๗๓๒๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



(นายปัญญา ชาญชาติวิระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร